

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๓๒๑/๕๗-๖๐
 วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยงาน
รมว.พม.	๑. จากการรายงานข่าว/สถานการณ์ข่าว กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือตาม บทบาทภารกิจ - ข้อสังเกตจากกรณีข่าว สนง.พมจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าตรวจสถานสงเคราะห์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นในการดูแลเด็ก ตาม กฎหมาย คุ้มครองเด็ก ขอให้มีการกำชับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม การดำเนินการช่วยเหลือเด็กหรือ ส่งคืนครอบครัวให้เป็นไปตามความเห็นของกระบวนการสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป	ทุกหน่วยงาน ดย. กตจ. 1๕๕ กข๕
	๒. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ๒.๑ พม. ได้รับรางวัล IPv6 Excellent Award 2017 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ๔ ด้าน ประกอบด้วย เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) และ การเพิ่มความปลอดภัยให้กับโดเมนเนม (DNSSEC) โดยใช้ สปก.พม.เป็นห้องแสดงผลงาน ได้รับรางวัลติดต่อกัน ๓ ปี จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ขอให้สรุปรายงาน PMOC ทราบ ๒.๒ กระแสสังคมผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สถานสงเคราะห์ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และอื่นๆ อยู่ในความสนใจ มาก ทั้งนี้ ขอให้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ บริการสายด่วนเตรียมข้อมูลในการให้บริการประชาชน และหน่วยงาน ขอให้ขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้บริหารให้มีการทำงานเชิงระบบและเตรียมวางแผนการทำงาน ต่อไป ๒.๓ การศึกษาดูงาน การนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การเยี่ยมชมองค์กรต่างประเทศ ขอให้มีการ รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานได้ ๒.๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น. รมว.พม. ประธานเปิดงาน “เสริมพลังเชิดชูเกียรตินักกีฬาคน พิการและผู้ฝึกสอน” และมอบเงินสมนาคุณให้นักกีฬาคนพิการและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “สมิทธาเกมส์” และเวลา ๑๔.๓๐ น. รมว.พม. ร่วมรับฟังและกล่าวให้กำลังใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คนรุ่นใหม่กับ ความท้าทายในก้าวต่อไป” (New Gen, New Challenge for Next Move) ประกอบด้วย กลุ่มผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ข้าราชการที่มีความสามารถด้านภาษา ยุทธศาสตร์ แผนงาน และอื่น ๆ ๒.๕ วันพุธที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. รมว.พม. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งบาริสต้า และผู้บริการในร้านเป็นคนหูหนวก ทั้งนี้ ให้เตรียมปฏิบัติการข่าวสาร ๒.๖ วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ เรื่อง ปัญหาการค้ำมนุษย์ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ดิกลสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ขอให้หน่วยงานเตรียม ระบบ จนท./ล่าม กระบวนการส่งต่อ Refer ที่มีประสิทธิภาพ /ฐานข้อมูล / กระบวนการประสานต่างประเทศ ทั้งนี้ ขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดให้ รมว.พม. ทราบอีกครั้ง ในกระบวนการส่งต่อ Refer /การประสานระหว่างหน่วยงาน เช่น กต. องค์กรเอกชน อาสาสมัคร เป็นต้น และเตรียมสรุปรายงาน ครม. ทราบต่อไป	สปก.พม./สป. ผส./สป. ทุกหน่วยงาน/ สป พก. สป. พก./สป. สป.

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๔๕๙๖ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

พร้อม รศ.อดุลย์, ข.ค. กต, ข.ค. กข๕ และข.ค. ๖๒๖๗
 - เพื่อ ส่งเป็นหนังสือไปยัง กต.

(นางสาวลักขมีชาติพุทธิพงศ์)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

(นางสาวแรมรุ่ง สุบรรณเสนีย์)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 ๐๓๘.
 ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐

๒๗ ก.ย. ๖๐.